

หัวเรื่องสำหรับข่าวสารภาษีอากร

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ร่างกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม

กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ... โดยประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยจะมีการกำหนดอัตราใหม่โดยมี 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท ต่อเดือน และไม่เกิน 17,500 บาทต่อเดือน จ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 875 บาท

ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท ต่อเดือน และไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน จ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 1,000 บาท

ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท ต่อเดือน และไม่เกิน 23,000 บาท ต่อเดือน จ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 1,150 บาท

การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) และระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e Withholding Tax) จากผู้ให้บริการ
- ทั้งนี้สำหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Withholding Tax)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Withholding Tax) โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 เหลืออัตราร้อยละ 1 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568